

Số: 170/KH - CSĐTNTMT

Sơn La, ngày 07 tháng 06 năm 2017

## **KẾ HOẠCH**

### **Tổ chức phong trào thi đua “ Sơn La chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020**

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 15/05/2017 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua “ Sơn La chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Hưởng ứng phong trào thi đua “Sơn La chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính Phủ, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh tích cực tham gia công tác giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “ Sơn La chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 với nội dung cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Tạo sự chuyên biến mạnh mẽ về nhận thức của công chức, viên chức, người lao động tại Cơ sở về nội dung, mục tiêu giảm nghèo bền vững; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội góp phần triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Sơn La 2016-2020.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian qua; đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo của tỉnh nói riêng, của Đảng và Nhà nước nói chung.

Việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành trọng tâm và được triển khai sâu rộng, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của Cơ sở, phát huy được tinh thần tự nguyện của viên chức, người lao động.

Chú trọng việc phát triển bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ biến những sáng kiến kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách; đồng thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

#### **II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA**

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “*Son la chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau*” giai đoạn 2016-2020 với các nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện việc giúp đỡ các gia đình viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trong Cơ sở, thường xuyên quan tâm, nắm bắt đời sống, hoàn cảnh của các gia đình, viên chức người lao động trong Cơ sở để thăm hỏi, động viên kịp thời, giúp đỡ bằng các việc làm cụ thể, thiết thực như: quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ ngày công lao động, tặng quà dịp lễ, tết trong năm, tạo mọi điều kiện để viên chức, người lao động có thể tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, làm giàu cho bản thân và gia đình.

Thực hiện việc giúp đỡ các học viên đang chữa trị cai nghiện có hoàn cảnh đặc biệt trong Cơ sở; quyên góp, ủng hộ quần áo, đồ dùng sinh hoạt, tặng quà thăm hỏi, động viên vào các dịp lễ, Tết đối với các học viên không có gia đình đến thăm gặp.

Thực hiện việc giúp đỡ xã khu vực III, xã khó khăn, xã biên giới, xã có công được UBND Tỉnh phân công giúp đỡ, huy động các tập thể, cá nhân trong và ngoài Cơ sở có việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, giúp đỡ các hộ gia đình tham gia phát triển sản xuất, giảm nghèo và thoát nghèo.

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức có hiệu quả Phong trào thi đua; phát động phong trào với các hành động cụ thể thiết thực như quyên góp, ủng hộ, tập trung vào các hoạt động tìm tòi, phát huy sáng kiến trong việc đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách hiệu quả, gắn với Phong trào thi đua “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”.

### **III. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG**

#### **1. Đối tượng**

Công chức, viên chức, người lao động trong Cơ sở có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện, tham gia tích cực phong trào thi đua “*Son La chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*” giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

#### **2. Tiêu chí thi đua**

##### **2.1. Đối với các phòng chuyên môn**

Triển khai có hiệu quả kế hoạch của Cơ sở, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình và điều kiện của cơ quan. Thực hiện đúng và đầy đủ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực, có nhiều sáng kiến, giải pháp, giúp đỡ viên chức, người lao động, xã khu vực III có hoàn cảnh khó khăn, xã biên giới, xã khó khăn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật giúp cho người nghèo tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, làm kinh tế giỏi, ổn định vươn lên thoát nghèo bền vững, không tái nghèo.

Phát động các phong trào tình nguyện, ủng hộ, giúp đỡ gia đình các viên chức, người lao động trong Cơ sở bằng những việc làm thiết thực như giúp đỡ bằng ngày công lao động, hỗ trợ về kinh tế, quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời.

Đối với các học viên trong Cơ sở hàng năm phát động các phong trào ủng hộ quần áo ấm mùa đông, ủng hộ nước uống trong thời gian Cơ sở thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô, hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt, các phần quà thăm hỏi, động viên cho các học viên nữ nhân ngày 8-3, 20-10, các học viên không có gia đình đến thăm gặp vào các dịp lễ tết.

## **2.2. Đối với công chức, viên chức, người lao động**

Công chức, viên chức, người lao động của Cơ sở cần có sự nỗ lực trong công tác tham mưu, bám sát thực tiễn, có sáng kiến trong việc thực hiện và tháo gỡ khó khăn cho Cơ sở trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo của địa phương.

Tham gia và hưởng ứng tích cực các hoạt động phát động ủng hộ, tình nguyện, có sáng kiến trong việc giúp đỡ các gia đình viên chức, người lao động trong Cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Luôn yêu thương đùm bọc và giúp đỡ các em học viên đang chữa trị tại Cơ sở bằng các hoạt động thiết thực và hiệu quả trên tinh thần “yêu thương học viên như chính người nhà của mình”.

Tham gia tình nguyện trong việc giúp đỡ xã khu vực III, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã có công, Cơ sở được phân công giúp đỡ, bằng các hoạt động tình nguyện, phát thuốc, giúp đỡ ngày công lao động, trao tặng quà, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật cây trồng trên tinh thần phát huy hết sức trẻ, nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên.

## **3. Hình thức khen thưởng**

Căn cứ kết quả tổ chức, triển khai phong trào thi đua, đây là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua và khen thưởng toàn diện hàng năm đối với tập thể, cá nhân. Cơ sở tổ chức sơ kết và khen thưởng theo thẩm quyền.

Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2020, UBND Tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào thi đua vào ngày truyền thống thi đua yêu nước năm 2020 ( 11/06/2020).

Các hình thức khen thưởng cấp Nhà Nước (*khen cao*): Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đối với việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua này thực hiện theo hướng dẫn của Sở nội vụ.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Ban Giám đốc Cơ sở chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các phòng chuyên môn tổ chức và triển khai nghiêm túc phong trào thi đua do Thủ Tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát động; đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Chi đoàn, Ban nữ công theo dõi, quan tâm, nắm bắt tình hình hoàn cảnh gia đình các đoàn viên trong Cơ sở, từ đó có những hoạt động thiết thực giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, động viên kịp thời và có kế hoạch cụ thể giúp đỡ các đoàn viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

3. Các phòng chuyên môn căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể tổ chức và triển khai sâu rộng Phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp tới toàn thể viên chức, người lao động trong Cơ sở. Kết hợp với các tổ chức đoàn thể phát động các đợt quyên góp, tình nguyện, ủng hộ giúp đỡ có hiệu quả, kịp thời. Sơ kết, rút kinh nghiệm và nêu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định.

Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua “*Son La chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau*” giai đoạn 2016-2020, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu các tổ chức đoàn thể, các phòng chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc./.

**Nơi nhận:**

- Sở Lao động-TBXH Sơn La (B/c);
- Giám đốc (B/c);
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đoàn Văn Tứ**